

HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BẢY BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN: ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



NGÀY 25/04/2024, ĐỒNG CHÍ LÊ QUÂN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN ĐÃ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BẢY BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI.

👉 ĐĂNG KHÔI

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương quan trọng, quyết định nhiều vấn đề lớn định hướng cho công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã xem xét, bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN và cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thành lập Đảng bộ Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN trên cơ sở đổi tên Đảng bộ Khoa Các khoa học liên ngành. Trong quý I/2024, toàn Đảng bộ có 65 đảng viên được kết nạp, trong đó có 33 đảng viên là sinh viên; 01 đảng viên là học sinh; 67 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức, trong đó có 27 sinh viên; nối lại sinh hoạt đảng cho 01 đảng viên; đã phát thẻ mới cho 43 đảng viên, cấp lại thẻ hỏng cho 06

đảng viên; có 01 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.

Trong quý II năm 2024, ĐHQGHN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban hành Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu trường ĐH thành viên trong 02 ĐHQG; Tiếp tục triển khai Đề án sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; Triển khai Đề án mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ phát triển ĐHQGHN từ Thành phố Hà Nội lên phạm vi toàn quốc; Tiếp tục hoàn thiện Đề án thu hút giảng viên quốc tế đến giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQGHN; Tổ chức thực hiện thẩm định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; kế hoạch số người làm việc của các đơn vị giai đoạn 2024-2026.

Trong quý này, ĐHQGHN sẽ ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024; Tổ chức kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024; Giám sát công tác tuyển sinh THPT năm

2024; Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới đào tạo và ương tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN (VNU 12+); Tổ chức Hội thảo về đổi mới giáo dục phổ thông; Nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình a+b trong đào tạo của ĐHQGHN; Triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Đề án giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy học tập tại Hòa Lạc. Cùng với đó là thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KCN cấp ĐHQGHN QG2025 phục vụ kế hoạch ngân sách KCN 2025; Phê duyệt các thuyết minh nhiệm vụ QG2024; Triển khai xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN năm 2024...; Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Vibe và Dự án Pher; Ban hành hướng dẫn và triển khai xây dựng kế hoạch Ngân sách năm 2025; Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu KPIs 6 tháng đầu năm 2024...

Hội nghị cũng nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo thực hiện các chủ trương: "Đầu tư, phát triển các



ngành đào tạo khoa học cơ bản" và "Tăng cường các ngành đào tạo liên ngành, liên đơn vị và các ngành kĩ thuật - công nghệ trong giai đoạn mới (2021 - 2025); Danh sách các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Kết quả triển khai Chương trình "Phát triển nhà khoa học xuất sắc tại ĐHQGHN đến năm 2025"; Cơ chế hoạt động của Trường ĐH Công nghệ.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, khoa học cơ bản (KHCB) có vai trò là nền tảng để phát triển các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật... tạo điều kiện cơ bản để sáng tạo các sản phẩm mới và đảm bảo cho sự phát triển độc lập, bền vững. Trong suốt quá trình phát triển của mình, ĐHQGHN luôn kiên định với con đường phát triển của một đại học nghiên cứu. Các ngành KHCB được coi là hệ thống ngành gốc và cũng là hệ thống ngành gắn với thương hiệu, góp phần tạo nên thương hiệu của ĐHQGHN. Song, giai đoạn 2016 - 2021, với sự phát triển của kinh tế thị trường và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều ngành KHCB của ĐHQGHN đang rơi vào tình trạng khó tuyển. Trước tình hình như trên, Ban Thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có các chỉ đạo xây dựng đề án "Đầu tư,

phát triển các ngành Khoa học cơ bản" cho các ngành KHCB truyền thống phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường trong ĐHQGHN.

Để tạo nguồn tuyển sinh và đội ngũ cán bộ các ngành KHCB, ĐHQGHN còn xây dựng các chính sách về thu hút sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là các lĩnh vực KHCB, cụ thể: Chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN; Đề án ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN đến năm 2025; Đề án tăng cường năng lực NCKH và công bố quốc tế của đội ngũ nhà khoa học, nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc đến làm việc và NCKH tại ĐHQGHN... Hiện nay, ĐHQGHN đang xây dựng "Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại ĐHQGHN" (gọi tắt là Chương trình VNU12+).

Nắm bắt xu thế về nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có các chỉ đạo tích cực, sát sao về việc tổ chức đánh giá thực trạng và tăng cường các chương trình đào tạo liên ngành, liên đơn vị và các ngành kĩ thuật - công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua hơn 2 năm thực hiện, ĐHQGHN và

các đơn vị đào tạo đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong phát triển chương trình đào tạo mới, điều chỉnh chương trình đào tạo hiện hành nhằm đáp ứng mục tiêu tăng cường các chương trình đào tạo liên ngành, liên đơn vị và các ngành kĩ thuật - công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, ĐHQGHN đã ban hành 03 quy chế đào tạo mới ở 3 bậc đào tạo; 01 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; 01 Quy định mới về mở ngành và điều chỉnh chương trình; 01 Quy định tạm thời về cơ chế phối hợp trong tổ chức hoạt động đào tạo trực tuyến.

Bí thư Đảng ủy Lê Quân khẳng định, nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ĐHQGHN đã xác định việc phát triển các ngành đào tạo kĩ thuật - công nghệ là một trong các tiên đề quan trọng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng quy mô các ngành này, tương xứng với định hướng ưu tiên và tốc độ phát triển của ngành tại ĐHQGHN. Bên cạnh việc nghiên cứu, nắm bắt xu hướng và đề xuất triển khai các chương trình đào tạo mới, việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo tại các đơn vị cũng được ĐHQGHN quán triệt và giám sát. Điều này không chỉ nhằm thực hiện tốt các yêu cầu của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín, thương hiệu của ĐHQGHN.

Tại hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận tại hội nghị, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.